

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ฟ้าหลวง Radio Hour

ทุกคืนวันพุธ ตั้งแต่เวลา 23.00 - 24.00 น. ขอเชิญชวนบุคลากรแม่ฟ้าหลวงทุกท่าน ร่วมฟังรายการวิทยุทาง FM 95.75 สวท. เชียงราย ในรายการ “แม่ฟ้าหลวง Radio Hour” เป็นรายการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ นอกจากจะเติมอิมกับสาระความรู้แล้ว ผู้ฟังจะได้เพลิดเพลินกับล้านนานิวส์ และซันโดกนิวส์ ซึ่งเต็มไปด้วยบทสัมภาษณ์ บทกลอน และความบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งรายการนี้ผลิตโดยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรานั่นเอง

บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บนเส้นทางความสัมพันธ์ ไทย - จีน” เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเห็นสมควร จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้พร้อมกัน

การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นรูปแบบการนำเสนอทิวทัศน์เกี่ยวกับเส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน ครอบคลุมการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา วรรณกรรม การศึกษา และประเด็นต่างๆ ในความสัมพันธ์แห่งวิถีไทย - จีน จากมุมมองของนักวิชาการทั้งไทยและจีน รวมทั้งนายบัณฑิต ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะได้บรรยายพิเศษเรื่อง “จากฮวงโหสู่อำนาจ” ด้วย ในการสัมมนานี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสอง ประเทศอันจะยังให้สัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความแน่นแฟ้นและยั่งยืนนานตลอดไป

การสัมมนาในครั้งนี้ จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมานฉันทน์ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานราชบุรณะ ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6386 , 0-5391-6993 โทรสาร 0-5391-6384

หมายความว่าเขาให้เราจึงให้ เขาไม่ให้เราจึงอย่าให้ เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ นั่นก็หมายความว่า อันดับแรกต้องดูก่อนว่า คนใดที่เราให้ไปแล้วกำลังใจเรายังอ่อน ยังมีอารมณ์หวั่นไหว เขาให้ความชอบใจ หมายความว่าเขาให้เราจึงให้ เขาไม่ให้เราจึงอย่าให้

เก็บมาฝาก

ชีวิตคู่ไม่เครียด

ว่ามีขีดความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้หรือไม่ ทั้งสามภรรยาควรใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริง เช่นมีรายได้สองคนรวมกัน 20,000 บาท แต่ขาดเงินจะมีบ้านหลังละ 30 ล้านบาท ซึ่งคงเป็นไปได้ยาก เมื่อเป็นไปได้ยากแต่ยังเพื่อฝันอยู่เรื่อย ๆ ก็จะช่วยเพิ่มความเครียดโดยไม่รู้ตัว อะไรที่เป็นเรื่องเพื่อฝัน ต้องช่วยกันเตือน ชีวิตคู่จะได้อยู่แบบไม่เครียด

3. สร้างความมั่นใจให้ตนเอง

เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตอยู่แบบไม่มั่นใจเราจะรู้สึกเครียด ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่แบบชีวิตคู่ก็ตาม ถ้าเราเริ่มมีความมั่นใจเมื่อไหร่ ความเครียดก็จะอันตรธานหายไปเมื่อนั้น แต่ความมั่นใจก็ไม่ใช้เรื่องที่เกิดขึ้นง่าย ๆ ต้องใช้การฝึกฝนจนพลังจิตได้สำนึก ทำให้ความมั่นใจปักหลักจนยากจะคลอนแคลน เช่น สามภรรยาด้วยกันตั้งปณิธานไว้ว่าจะรักเดียวใจเดียว เราต้องพูดกับตนเองบ่อย ๆ เหมือนเป็นการเตือนตนเองไปในตัวจนเป็นความมั่นใจในตนเอง ถึงแม้บรรยากาศรอบข้างจะมีสภาพที่มีคนรักมากกว่าหนึ่ง ก็ไม่ถึงกับทำให้เราเสียความมั่นใจในความดีที่เราทำ เมื่อเราไม่เสียความมั่นใจก็จะทำให้ไม่เครียด

4. ฟังเพลงบ้าง

จริง ๆ แล้วไม่ใช่แค่ฟังเพลงเท่านั้นที่ทำให้เรามีความสุขแล้วไม่เครียด ยังมีการใช้เวลาว่างให้สนุกสนาน กับกิจกรรมที่เราอยากทำอีกหลายอย่าง ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เครียด การฟังเพลงก็ดี ร้องเพลงก็ดี หรือมีอะไรอย่างอื่นทำสนุก ๆ บ้าง ก็จะช่วยสร้างให้ร่างกายและจิตใจสดใสสุขภาพดี เหมือนกับการอัดฉีดความสุขสนุกสนานให้ชีวิตยังงังงั้น ก่อนที่จะหันมาใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งมีเรื่องให้เครียดมากอยู่แล้ว

5. อย่าอ้างว่าไม่มีเวลาพัก

คนบางคน ชีวิตคู่บางคู่ อยู่กันอย่างเคร่งเครียด เมื่อถามว่าทำไมถึงเครียด หลายคนตอบว่า เพราะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน ก่อนจะเริ่มชีวิตวันพรุ่งนี้ เริ่มมีพันธะสัญญากับตัวเองและคู่ชีวิตไว้เลยว่า จะหาเวลาพักผ่อนบ้าง เพื่อชีวิตจะได้ไม่เครียด การใช้ชีวิตคู่ให้อยู่แบบไม่เครียดทั้ง 5 ประการนี้ คงมีส่วนช่วยเพิ่มความความสุขได้บ้าง อย่ามีข้ออ้างใดๆ มาอ้างว่าทำไม่ได้ จนชีวิตคู่ต้องจมปลักอยู่กับความเครียดอีกต่อไปเลยก็แล้วกันนะ

เก็บมาฝาก

การให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทน

เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ นั่นก็หมายความว่า อันดับแรกต้องดูก่อนว่า คนใดที่เราให้ไปแล้วกำลังใจเรายังอ่อน ยังมีอารมณ์หวั่นไหว เขาให้ความพอใจ ให้ความยินดีในเรา เราจึงให้ความสดชื่นจะได้มีกับจิต ถ้าเราให้เขาไปแล้ว แต่เขาไม่ให้ หมายความว่าให้ไปแล้วกลับประกาศตนเป็นศัตรู มีความอกตัญญูไม่รู้คุณคน คนประเภทนี้เราจงอย่าให้ จะทำให้ใจของเราหวั่นไหว

ที่นี้ข้อสุดท้าย เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ นั่นก็หมายความว่า ถ้าคนเขาอดอยากจริงๆ มีความทุกข์ร้อนเราให้ เราให้โดยคิดว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจ เขาจะยินดีเราต่อไปในเบื้องหน้าหรือไม่เป็นเรื่องของเขา เราให้เพื่อเป็นการเปลื้องทุกข์เราให้ด้วยความเมตตาปราณี เราตั้งใจไว้ว่าเราให้อย่างนี้ เพื่อเป็นการเปลื้องโลกะในจิตของเรา จิตเราจะได้สบาย

ชีวิตคู่ไม่เครียด

หนทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตคู่อยู่กันอย่างไม่เครียด มี 5 ประการ ชื่อ 1. มองโลกในแง่ดี 2. อย่ามีความเพ้อฝัน 3. สร้างความมั่นใจให้ตนเอง 4. ฟังเพลงบ้าง 5. อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา เริ่มต้นที่ประการแรกก่อนเลยคือ

1. มองโลกในแง่ดี

ก่อนจะมองโลกในแง่ดีลองนึกย้อนไปถึงตอนช่วงเวลาที่เรามักจะมองโลกในแง่ร้าย เราจะรู้สึกอย่างไร หลายคนคงตอบได้ทันทีว่าเราจะรู้สึกเครียด ในเมื่อมองโลกในแง่ร้ายแล้วเครียด เราจะทำให้ชีวิตต้องคิดมองโลกในแง่ร้ายอยู่ทำไมละ มาเริ่มต้นมองโลกในแง่ดีกันดีกว่า เช่น สมมติว่าปกติภรรยาเป็นคนไม่ค่อยแต่งเนื้อแต่งตัวจู้จี้ อยู่มาวันหนึ่ง ภรรยาเริ่มแต่งตัวสวยระยแสงหู้ขึ้นมาบ้าง สามีก็น่าจะมองโลกในแง่ร้ายว่า ภรรยาไปมี "กิ๊ก" กับหนุ่มคนไหนอยู่หรือเปล่า เพราะถ้าเริ่มมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้ ก็จะมี ความเครียดทันที ทางที่ดีควรมองโลกในแง่ดีว่าภรรยาแต่งเนื้อแต่งตัวสวย เพราะอยากให้เรารู้สึกดีใจ ถ้าคิดได้แบบนี้ชีวิตคู่ก็จะอยู่อย่างมีความสุข ในขณะที่ภรรยาก็เช่นกัน สามีขอกลับดึกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างก็อย่ามองโลกในแง่ร้ายว่า คงไปหาสาวที่ไหน ควรจะมองโลกในแง่ดีว่าเขาทำงานเหนื่อยมากทุกวัน การอนุญาตให้ไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างก็จะทำให้สามีมีความสุขหายเหนื่อย ล้าจากงานประจำบ้าง ถ้าทั้งสองข้างคือ ทั้งสามีภรรยาต่างมองโลกในแง่ดีต่อกัน ชีวิตคู่ก็สุขสันต์แน่นอน

2. อย่ามีความเพ้อฝัน

คำว่า เพ้อฝัน มักจะคู่กับคำว่า ใฝ่ฝันเสมอ คนเราชอบมีความใฝ่ฝันในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ แต่ไม่ควรมีความเพ้อฝัน เพราะเวลาคนเราเพ้อฝันมักจะหันหน้าหนีความเป็นจริง อาจเรียกได้ว่าเป็นพวกไม่รู้จักตัวเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ฟ้าหลวงร่วมกับอินเดียเปิดหลักสูตรนานาชาติทางไอที



ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดหลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านไอที 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง (Master of Science In Advanced Information Technology) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ชั้นสูง (Master of Science In Advanced Software Technology)

โดยทั้งสองหลักสูตร เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบัน I²IT (International Institute of Information technology) ประเทศอินเดีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักร่วมกันในการผลิตบุคลากรในระดับบริหารที่มีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านซอฟต์แวร์ และการบริหารจัดการที่มีความชำนาญตามความต้องการของตลาด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง

M.Sc.F.I.T (Master of Science In Advanced Information Technology)

หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษา การวางรากฐานทางทฤษฎีด้านปฏิบัติการ และประสบการณ์จริง จากภาคธุรกิจสื่อการสอน ประกอบด้วยอุปกรณ์มัลติมีเดียในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยอีกทั้งมีการทำโครงการร่วมกับภาคธุรกิจอีกด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.A.S.T (Master of Science In Advanced Software Technology)

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์, database management, Web Technology และ Multimedia เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านนี้ โดยเฉพาะหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยสื่อการสอน อุปกรณ์มัลติมีเดียและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมทั้งมีการทำโครงการร่วมกับภาค อุตสาหกรรมอีกด้วย

ทั้งสองหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตึกปัญญาภิณณนสารใต้ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6790038-9 และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5391-6741 , 0-5391-6742

ประมวลภาพประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ



ครม. เดินทางถึงมหาวิทยาลัย พร้อมชื่นชมบรรยากาศอันสวยงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



การประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับชม



ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักทาย พูดคุย แจกสายเชิ้ต และร่วมรับฟังปัญหาของน้อง ๆ นักศึกษาแม่ฟ้าหลวง อย่างเป็นทางการ



การให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทน

สำหรับการให้ทานนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามให้ทานตามนี้เพราะว่าการให้ทานครั้งแรก ๆ ทานนี้ได้พูดไว้แล้วว่า มีพรหมวิหาร 4 เป็นพื้นฐาน คือ เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร แต่ทว่าในตอนต้นกำลังใจเราอาจจะหวั่นไหวอยู่มาก ถ้าไปคิดว่าจะไปให้ทานกับคนที่เราไม่ชอบใจ คือว่าทำให้เราไม่ชอบใจไว้ก่อน ใจอาจจะไม่สบาย เพราะการให้ทานจะมีผลดีต้องมีเจตนา 3 ประการครบถ้วน นั่นคือ

1. ก่อนจะให้ตั้งใจว่าจะให้
2. ขณะให้อยู่ก็เต็มใจให้
3. เมื่อให้แล้วก็มีความปลื้มใจ มีความอึดใจว่าเราทำการสงเคราะห์แล้ว คือให้ทานแล้ว

ถ้า 3 ประการนี้มีครบถ้วนจะได้านิสงส์มาก แต่เรื่องของานิสงส์นี้ก็ต้องดูบุคคลก่อน ถ้าบุคคลผู้รับไม่บริสุทธิ์ คือหมายถึงพระกัฏฐิ สรรวาสกัฏฐิ เณรกัฏฐิ ถ้าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ ผลทานเราก็ลดไป 1 ใน 3 ถ้าเราเองไม่บริสุทธิ์ ผลทานเราก็ลดไม่บริสุทธิ์ด้วย เลยไม่มีผลกันเลย ฉะนั้นการให้เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ วัตถุประสงค์ก็ต้องบริสุทธิ์ ไม่ลักไม่ขโมย ไม่คดโกงใครมา ยื้อแย่งใครเขามา ผู้รับทานเป็นผู้บริสุทธิ์จึงจะมีานิสงส์เลิศ

แต่สำหรับทานบารมีนี้ เราต้องการตัดโลภะ ความโลภคือหวังทำลายกิเลสให้สิ้นไป เราหวังนิพพาน ฉะนั้นการให้ทาน เราอาจจะไม่เลือกบุคคลก็ได้ แต่ทว่าต้องดูกันก่อน ในตอนแรก ๆ ก็ต้องเลือก ถ้าไม่เลือกผลมันจะไม่มี ความหมาย ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบใจ คิดว่าจะให้ทานเมื่อไร ใจมันก็ขมไม่เป็นสุข อารมณ์จะขุ่นมัว ทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเว้นเสียก่อน เว้นคนที่เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเรา ให้เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นศัตรูกับเรา

ต่อไปก็ความเมตตากรุณาที่มีความสูงขึ้น อารมณ์ของอุเบกขาทรงตัว คือวางเฉย วางเฉยได้ในอาการของคนอื่น เราก็ให้ทั้ง ๆ ที่คนที่เราชอบเราไม่ชอบก็ให้ ความจริงการให้ทาน แก่สัตว์เดรัจฉานนี่อย่าไปนึกว่ามีผลน้อย ถ้าเราให้บ่อย ๆ มันก็เกิดผลมาก พยายามให้เพื่อทำให้จิตเป็นสุข นี่ลักษณะการให้ทานต้องค่อย ๆ ทำ

การให้ทานอย่าหวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ก็ต้องคิดว่าเขาเป็นคนดี ถ้าเขาจะเลว ก็เป็นเรื่องเลวของเขา ทำให้เป็นสุข คิดว่าเราให้ทานเพื่อเป็นความบริสุทธิ์ของจิต จิตจะได้ตัดโลภะ ความโลภ นี่เป็นลักษณะการให้ทานและการให้ทานมีอีกแบบหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของนางวิสาขา มหาอุบาสิกา ว่าบิดาของท่านสอนท่านในขณะที่แต่งงานว่า เขาให้เราจึงให้เขาไม่ให้จงอย่าให้ และเขาให้หรือไม่ให้ก็ตาม เราก็ให้

รอบรั้ว มฟล.

ค่ายวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองทางด้านชีววิทยา การเรียนด้านกายภาพ และจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งกิจกรรมสนทนาการโดยพี่ๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 และจะสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2548

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจะมีการเข้าค่ายในวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 5 ค่าย 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน วิทยาศาสตร์ให้แก่ักเรียนได้เป็นอย่างดี



“IP wireless telephone system project”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ The Global Information and Telecommunication Institute, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีโครงการร่วมมือเกี่ยวกับการทำวิจัยและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในหัวข้อเรื่อง “IP wireless telephone system project” ในการทำวิจัยครั้งนี้อยู่ภายใต้การประสานงานของกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง จากประเทศญี่ปุ่นทางด้านการศึกษา 13 บริษัท

ซึ่งการสรุปผลของโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการและการเรียนการสอนในระบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ภายใต้บริบทความสำคัญของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันสู่นอนาคตอีกด้วย



รอบรั้ว มฟล.

ประมวลภาพประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ



ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชูเกียรติ และร่วมรับฟังปัญหาของน้องๆ นักศึกษาแม่ฟ้าหลวง อย่างเป็นทางการ



ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนนักศึกษา พร้อมกับปลูกต้นลำดวน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี



1 2 3 Action !!!

รอบรั้ว มฟล.

ลำดับเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย



รอบรั้ว มฟล.

ลำดับเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย

